



คำรับรองการปฏิบัติราชการ
กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. คำรับรองระหว่าง

นายวันชัย พนมชัย

เลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ผู้รับคำรับรอง

นางสาวอภัสสร สุกใส

ผู้อำนวยการกองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ
ผู้ทำคำรับรอง

- คำรับรองนี้เป็นคำรับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้สำหรับระยะเวลา ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
- รายละเอียดของคำรับรองได้แก่ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในส่วนที่กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศจะดำเนินการตามเป้าหมาย ดังที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้
- ข้าพเจ้า นายวันชัย พนมชัย ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นางสาวอภัสสร สุกใส ได้พิจารณาและเห็นชอบกับ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในส่วนที่ กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ จะดำเนินการตามเป้าหมาย และข้าพเจ้ายินดีจะให้คำแนะนำ กำกับ และ ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นางสาวอภัสสร สุกใส ให้เป็นไปตามคำรับรองที่จัดทำขึ้นนี้
- ข้าพเจ้า นางสาวอภัสสร สุกใส ผู้อำนวยการกองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ ได้ทำความเข้าใจ คำรับรอง ตาม ๓ แล้ว ขอให้คำรับรอง กับ นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และรอง เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กำกับดูแลว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงาน ที่ดีตาม เป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คำรับรองไว้
- ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรอง ได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

อภัสสร สุกใส

(นางสาวอภัสสร สุกใส)

ผู้อำนวยการกองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ

พนมชัย

(นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์)

รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(นายวันชัย พนมชัย)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ (กป.)

KPI	ตัวชี้วัด	หน่วย	เป้าหมาย ปี 2564
เชิงปริมาณ			
1	ยุทธศาสตร์ สมอ. หน่วยตรวจสอบรับรองที่ได้รับการยอมรับภายใต้ข้อตกลง - การยอมรับร่วมของอาเซียน (LAB)	ราย/ ขอบข่าย	2
2	แผนปฏิบัติราชการ สมอ. ร่วมกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ (Joint KPI)(กก., สก., ศส., กป.)	เรื่อง	1,200
3	จัดทำข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าสำหรับการใช้มาตรการของประเทศสมาชิกให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย	เรื่อง	24
4	ร่วมประชุมเจรจา ด้านมาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค และกระบวนการตรวจสอบ และรับรอง	เรื่อง	9
5	จำนวนผลงานออกสื่อประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์/โทรทัศน์	ครั้ง	6
เชิงคุณภาพ			
6	มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ⁽¹⁾ ระดับความสำเร็จในการพัฒนาหน่วยงานสู่ดิจิทัล	ระดับ	5
7	ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาหน่วยงานเป็นระบบราชการ 4.0	ระดับ	5
8	แผนปฏิบัติราชการ สมอ. ปรับปรุงกระบวนการทำงาน	เรื่อง	1
9	มติคณะรัฐมนตรี ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ⁽²⁾	ร้อยละ	100.0

หมายเหตุ ⁽¹⁾ สำนักงาน ก.พ.ร. ประเมิน สมอ. (ยังไม่กำหนดรายละเอียด) รับผิดชอบร่วมกันทุกกอง/สำนัก/ศูนย์

⁽²⁾ นับเฉพาะงบดำเนินงานในส่วนของกอง/สำนัก/ศูนย์ ได้รับจัดสรร